

# การจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อ ความยั่งยืน



สรวสิทธิ์ แก้วเฮ้า

คำนำ	
สารบัญ	
สารบัญตาราง	
<b>บทที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย</b>	<b>1</b>
การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายระดับสากล	1
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกฎหมาย	12
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยจริยธรรม	19
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึกสาธารณะ	22
การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายระดับประเทศ	27
<b>บทที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานสากล</b>	<b>33</b>
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ	36
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000	51
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	57
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการสีน	61
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	68
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักฉลากเขียว	73
<b>บทที่ 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>	<b>77</b>
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่	82
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	82
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย	84
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	85
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน	86

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำ และสุขอนามัย สำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน	87
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน	88
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	88
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	89
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	90
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ탄าน และยั่งยืน	91
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	92
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น	94
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	94
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียมลพิษทางชีวภาพ	96
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	97
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน	98
<b>บทที่ 4 การจัดการตามนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</b>	<b>103</b>
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	109
แนวทางสู่ความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	120